

๑. ชื่อกิจกรรม ๐๒-๐๒.๒ อบรมผู้ตัดสินกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ประชาชนในประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาสุขภาพร่างกายและเสริมสร้างศักยภาพในการเล่นกีฬา ขณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือผู้ที่เล่นกีฬาหรือนักกีฬาขาดทักษะความรู้ในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและเหมาะสม อันเนื่องมาจากการขาดผู้นำในการฝึกสอนกีฬาที่มีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ เนื่องจากผู้ฝึกสอนกีฬาต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและทัศนคติที่ดี มีวินัย และคุณธรรม ที่จะเป็นผู้แนะนำเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มให้เล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องและมีองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานทางการกีฬาที่ดี มีคุณภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประชาชนในประเทศไทยโดยรวม

กรมพลศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตร และสมรรถนะของบุคลากร ด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา และดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน แลประสานงานการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย ให้สามารถนำความรู้ ทักษะไปพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองต่อแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา โดยกำหนดตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและทดสอบ ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการออกกำลังกาย กีฬา พื้นฐาน และกีฬามวลชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬา จึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับความรู้ ความสามารถที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจกีฬา และสามารถปฏิบัติหน้าที่การตัดสินกีฬา ได้ตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬา จำนวน ๑,๐๘๐ คน

๕. รูปแบบการดำเนินงาน

ลักษณะการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา



๒ ๓.๓. ๒๕๖๒